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Fjórar árstiðir. 
Höröur Karlsson er for-

stöðumaður myndsmlöadeildar 
Alþjóðagjaldeyrissjóösins í 
Washington D.C. segir i 
boðskorti, en maður er nú ekki 
alvegklár, áhvaðsúdei ldger i r , 
maður vissi a.m.k. ekki að 
alþjóðabankar stunduðu mynd-
smiðiaðneinu ráði.nema þegar 
þeir draga upp dapur legar 
myndir af ástandin u i heiminum 
i efnahags- og gjaldeyrismál-
um, þar sem allt er i kalda koli. 

En hvað um það, Hörður 
Kailsson er ágætur myndlistar 
maður og vel gjaldgengur á þvi 
sviði. Segja má þó að myndir 
hans séu fremur einhæfar. 

fólk í listum 
Það er ekki auðvelt aö 

skilgreina tálgurnar, en liklega 
verða þær að tel jast til 
höggmynda fremur en íþrótta, 
þótt eigi sé þaö á færi allra, sem 
viðmyndskurðfást, að ráöast i 
tálgur. Ef vel á að vera, verður 

Málverk eftir Hörð Karlsson 

sinum á framfæri. Undanfarin 
ár hefur hann mest fengizt við 
Collage myndir, þ.e. myndir 
limdar upp Ur ýmsum efnum. 
Þetta voruskemmtileg verk, en 
viðkvæm i varðveizlu. 

Nu hefur Sigurður tekið það 
upp aö mála myndefnið með 
oliu, og sumt yfirfærir hann 
fótografisk meö silkiprenti yfir 
á myndflötinn. Þetta eru mjög 
margar skemmtilegar myndir 
bæði tæknilega og eins 
m y n d l i s t a r l e g a , og 
einhvern veginn virðast þær 
meira sannfærandi en fýrri 
myndir. 

Þá hefur hann einnig collage 
myndir á sýningunni, flestar 
fremur smáar og er þær mjóg 
vel gerðar. 

Collage-æði m a r g r a ungra 
m y n d l i s t a r m a n n a , u n d i r 
forystu Magniísar Kjartansson-
ar var orðið dálitið hvimleitt. 
Mikið var gert af subbulegum, 
verklega illa unnum myndum, 
en nú virðist fundin ný leið til 
þess að vinna i samhengi við 
fyrri stefnu. 

Myndlistin stendur að mörgu 
leyti á timamörkum núna. 

Ný tækni skilar myndlistinni 
fram. Þó verður ávallt nokkur 
vandi að meta höfundarétt. 
Margir taía um að t.d. offset-
grafík sé ekki grafik, en þessi 
leið var oft — og er — notuð til 
þess að fjölfalda og útbreiða 
collage-myndir. Tækni Sigurð-

blanda af t a s s i sma og 
nát túrustælingu í senn, og 
myndirnar eru sumar ol 
dekoratlvar fyrir vorn smekk. 

Hörður Karlsson hefur hlotið 
ágætan frama erlendis, bæöi I 
myndlist og eins i listrænni 
vinnu. 

Hörður er fæddur i Reykjavík 
árið 1933 og hóf listnám þar. 
Hannfór tvitugur til Bandarikj-
anna og s tarfar nú sem 
forstöðumaður myndsmiða-
deildar Alþjóðagjaldeyrissjóðs-
ins i Washington. Hann stundaði 
nám við Corcoran listaskólann i 
Washington og einnig um 
nokkurt skeið við háskólann i 
Mexikóborg. 

Höröur Karlsson hefur teikn-
að fjölda frimerkja. Arið 1961 
varð hann ásamt samverka-
manni sinum hlutskarpastur I 
samkeppni , sem Póstst jórn 
Sameinuðu þjóðanna gekkst 
fyrir, um frimerki til heiðurs 
Alþjóðagjaldeyrissjoönum. 
Nokkru.m árum slðar bar hann 
sigur úr býtum i frúnerkjasam-
keppni Póst—og simamálaráðs 
Evrópu, verðlaunafr lmerkið 
var gefið út i sextán Evrópu-
löndum. 

t tilefni hálfrar aldar afmælis 
bandarisku flugpóstþjónustunn-
ar árið 1968 var gefiö út 10 
centa frlmerki, sem Höröur 
teiknaði. 

En þ(> ekki allt talið, sem til 
frama má reikna. Það spillir 
nokkuö sýningu Harðar Karls-
sonar hvað hún er einhæf, enda 
tilbrigði við eitt svið, árstiðirn-
a r . Það spillir einnig 
heildarsvip sýningarinnar að 
myndirnar eru allar mjög litlar 
og njóta sln þvi ekki sem skyldi I 
hinum stóra sal. 

Þaö er fengur að þvi, að fá 
Hörð Karlsson hingað til lands. 
Margir i'slenzkir l is tamenn 
starfaerlendisogláta of sjaldan 
um sig vita hér á landi, og er 
það miður. 

Tálgur Snorra 
S n o r r i K a r l s s o n 

m y n d s k u r ð a r m a ð u r s ý n i r 
nokkrar tá lgur á sýningu 
Harðar Karlssonar, og gefur 
þaösýningunniaukiöafl. Snorri 
Karlsson hefur haft hljótt um 
sig, en lengi var vitað að hann 
var góður i höndunum, og hafði 
unniö sér nokkra frægð sem 
myndskeri og tálguhönnuöur. 

Málverk 
■ 

og tá lgur 
trjábúturinn að vera áfram tré, 
þrátt fyrir holskurðinn. 

Við undrumst formskyn 
Snorra og dáumst um leið að 
handbragðinu. Þeir Snorri og 
Hörður eru bræður. 

Sigurður örlygsson. 
Sigurður örlygsson, 

listmálari deilir Vestursalnum 
með þeim Herði og Snorra. 

Það er. mjög ánægjulegt að 
koma á þessa sýningu, þvl 
Sigurður hefur nú fundið 'betri 
leið til að koma hugmyndum 

ar, eða silkiprent hans er á hinn 
bóginn langt innan þeirra 
marka er við setjum um 
persónuleg afskipti myndlistar-
manna af verkum sinum, og 
myndirnar eru sannfærandi og 
vel gerðar I senn, bæöi frá 
tæknilegu og l istrænu 
sjónarmiði og nú leikur manni 
meiri forvitni á að vita 
framhaldið en áður var. 

Báðum þessum sýningum að 
Kjarvalsstöðum lykur niina um 
næstu helgi. (21. maf) 

Jónas Guðmundsson. 

Mynd eftir Siguro Orlygsson. 

Elva Björk Gunnarsdóttir: „Aöalstöðvarnar f Esjubergi eru fyrir löngu bi 

„Geysilega i 
nýting á bók 
— Utlán nokkuð yfir eina milljói 
— segir Elva Björk Gunnarsdóttir bók 
FI — Það er geysilega mikil 
nýting á bókunum, sagði Elva 
Björk Gunnarsdót t i r borgar-
bókavöröur i samtali við Tlm-
ann, er hún var spurö frétta. 
„útlán á siðasta ári námu I að-
alsafni tæpum 350 þúsundum og 
útlán i heild fóru nokkuð yfir 
eina milljón. Glfurlega aukning 
hefur orðið i talbókasöfnin og 
bokabilarnir eru nýttir út i 
æsar. Ég get nefnt sem dæmi, 
að bókabllarnir tveir lánuðu út á 
sl. ári 250 þúsund bækur, sem er 
töluvert meira en hjá útibúum 
okkar i Sólheimum og I Bú-
staðakirkju." 

Það kom I ljós I samtalinu við 
ElvuBjörku að bókabilarnir eru 

heill kapituli út af fyrir sig og 
aðstaða þeirra er hvergi nógu 
góð, miðað við það þjónustu-
svið, sem þeim er ætlaö. 
Afgreiða þeir Breiðholtshverfin 
og Arbæjarhverfi auk ellefu 
staða i austurbæ Reykjavikur 
og f jögurra i vesturbæ. Stendur 
einnig til að Seljahverfi bætist I 
hópinn innan skamms. En bóka-
bilunum er ekki einu sinni hægt 
að koma i hús og f er hleðsla öll 
og afhleðsla fram utan dyra, 
hvernig sem viðrar. Mun ekkert 
úr rætast fyrir þessum hjólandi 
bókasöfnum fyrr en hafin verð-
ur bygging nýs Borgarboka-
saf ns, sem rlsa á i nyja miðbæn-
um svokallaða, en áætlað er að 

Bjartaritír 
— rætt við Jakob Kristinsson 

framkvæmdastjóra 
Fiskvinnslunnar á Bildudal 

Ég held að óhætt sé að segja 
að við séum nú komnir yfir 
mestu erfiðleikana og bjartari 
t ímar séu f ramundan með 
reks tur fryst ihússins, sagði 
Jakob Krist insson fram-
kvæmdast jór i frystihiissins I 
viðtali við Tfmann. Ljdst er þó 
að ekkert má slaka á með upp-
bygginguna og við veröum að 
reyna að tryggja okkur sem 
bezt gegn öllum hugsanlegum 
áföllum. T.d. verðum við að 
tryggja hráefnisöflunina betur 
en nú er, þótt ljóst sé að af þvi 
verði ekki alveg á næstunni. 

Jakob sagði, að það hefði 
verið árið 1975, sem hafizt var 
handa um uppbyggingu frysti-
hússins . Þá myndaði 
hreppurinn og e ins tak l ingar 
hlutafélag um reksturinn og var 
húsið alít endurbætt og þvl 
breytt. Rekstur I þvl hófst sfðan 
i desember 1976, en vegna þess 
hve illa það var þá enn búið 
vélum og tækjum gekk 
reksturinn erfiðlega auk þess, 
sem miklar skuldir hvlldu á 
fyrirtækinu. 

1 september I vetur var fyrir-
tækinu lokað um tveggja 
manaða skeið. Þá var unnið að 
endurskipulagningu og þá 

fékkst einnig fyrirgreiðsla til 
þess að efla og bæta aðstöðuna. 
A þessum tlma var hlutaféð 
aukið um 45 millj. kr. og kom 
þriðjungurinn af þeirri upphæð 

Jakob Kristinsson 


